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โดย...  วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CFP
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การเงินเพื่อ
รักษาความรัก
ให้ยืนยาว

	 ด้วยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเดือนแห่งความรัก	 

ดิฉนัจงึอยากถอืโอกาสนีเ้ขยีนเรือ่ง	“ความรกักบัการเงนิ”	สกัเลก็น้อย	 

โดยขอแนะน�าการดแูลการเงนิเพือ่ให้มชีวีติรกัยนืยาว	เพราะชีวิตรัก

ที่กัดก้อนเกลือกินและหวานชื่นนั้นมีอยู่แต่ในนวนิยายเท่านั้นค่ะ	 

ในความเป็นจริง	คู่รักหรือคู่สมรสที่มีปัญหาการเงิน	มักจะมีความรัก

ที่กระท่อนกระแท่น

	 ชีวิตรักจะราบรื่นต้องวางแผนการเงินไว้ให้ดี	อยากแนะน�า

ให้วางแผนตัง้แต่เริม่คดิว่าจะสร้างครอบครวั	เริม่ตัง้แต่ท�าความเข้าใจ

แนวคดิการเงนิของกนัและกนั	ประเดน็นีม้องข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาด	

เพราะคนที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน	 มักจะมีแนวคิด

เรือ่งการใช้จ่าย	การออม	การลงทนุแตกต่างกนั	หากเราทราบแนวคดิ

ของอีกฝ่ายหนึ่ง	จะท�าให้เราสามารถปรับตัวและปรับใจเข้าหากันได้

ง่ายขึ้น

	 บางครอบครัวการเงินเป็นเรื่องใหญ่	 ต้องยุติธรรม	 ต้อง 

เท่าเทียม	ต้องละเอียด	ต้องมีที่มาที่ไป	ครอบครัวชาวจีนขนาดใหญ่

ที่อยู่กันแบบกงสี	 มักจะเป็นเช่นนี้	 ถ้าคู่ของเรามาจากครอบครัวที่มี

ภูมิหลังแบบน้ี	 ต้องท�าใจอย่าหงุดหงิดเวลาเขาถามรายละเอียด 

เรื่องเงิน	 ๆ	 ทอง	 ๆ	 หรือมาเล่าเร่ืองบางเรื่องท่ีรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม 

เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น	ๆ	ในครอบครัว

	 ส�าหรับบางครอบครัวจะยึดหลักการ	 จ�านวนเงินไม่ส�าคัญ	

หากหลักการถูกต้อง	ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ	ก็จะพอใจ	แต่ถ้าท่าน

เป็นคนละเอียด	 ท่านอาจจะอยากทราบรายละเอียด	 ซึ่งคู่ของท่าน

อาจไม่สามารถตอบได้	 ก็ต้องปรับตัวบางครอบครัวไม่เคยวางแผน	 

ใช้เงินไปเร่ือย	 ๆ	 หมดก็หาใหม่	 ตราบใดที่มีศักยภาพในการหาเงิน	

ปัญหาก็จะไม่เกิด	เมื่อใดที่การหาเงินสะดุด	ปัญหาก็จะเกิดขึ้น

	 วิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับเข้าหากัน	 คือ	 ใช้หลักการค่ะ	 

หากสามารถตกลงกนัในประเดน็หลกั	ๆ 	แล้ว	ใครจะละเอยีด	ใครจะทราบ 

ภาพรวมแบบคร่าว	 ๆ	 ก็ไม่ต้องไปบังคับฝืนใจ	 เม่ือจะใช้หลักการ	 

จ�าเป็นต้องมีการวางแผน	 เพราะฉะนั้น	 ทั้งสองฝ่ายจะมีโอกาสได้

หารือกัน	 วางแผนชีวิตด้วยกัน	 ทั้งเรื่องชีวิตและเร่ืองการเงิน	 

แผนที่จ�าเป็นต้องวางอย่างยิ่ง	 คือ	 การจัดสรรงบประมาณ	 

ต้องวางแผนว่า	 รายได้เท่าใด	 จะเกบ็ออมเท่าใด	และจะใช้จ่ายเท่าใด	 

ใช้เป็นค่าอะไรบ้าง	จัดสรรให้เข้ากับการใช้ชีวิตของแต่ละคนค่ะ

	 คู่รักหลายคู่จะเร่ิมเก็บเงินด้วยกันตั้งแต่ยังไม่แต่งงาน	 

ด้วยการเปิดบัญชีร่วมกัน	หรือซื้อบ้านโดยใช้ชื่อร่วม	ซึ่งดิฉันไม่ค่อย

เห็นด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นยุคก่อน	หรือยิ่งในยุคนี้ที่ผู้คนหลอกลวงกัน

มากมาย	ดฉินัแนะน�าว่า	ข้อผกูพนัทางการเงนิ	น่าจะเกดิขึน้หลังจาก

มีข้อผูกพันการอยู่ครองคู่ด้วยกันตามกฎหมายแล้ว	หากยงัเป็นคูร่กั

กนัอยู	่แยกกนัเกบ็ในชือ่ของแต่ละคนโดยเปิดบัญชีใหม่	แต่ให้ทราบว่า

เป็นบัญชีที่ตั้งใจเอาไว้ใช้ด้วยกันในยามร่วมชีวิตกันแล้ว	น่าจะดีกว่า

	 สาเหตทุีไ่ม่แนะน�า	เพราะจะเกดิความยุง่ยากขึน้ในภายหลังได้	 

หากยังไม่ได้แต่งงานหรือผูกพันกันตามกฎหมาย	 และส่วนใหญ ่
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พอเลิกกัน	ก็ไม่มีฝ่ายใดอยากจะอยู่ในบ้านหรือห้องนั้นอีก	เงินฝากก็

เหมือนกันค่ะ	 เวลาจะรวบรวมว่าออมได้เท่าใดแล้ว	 ก็สามารถจับ

ตวัเลขมาบวกกนัได้	โดยเงนิยงัคงอยูใ่นชือ่ของแต่ละฝ่าย	หากเลกิกนั	

ก็จะได้ไม่ต้องถอนเงินหรือโอนเงินกันให้ยุ่งยาก

	 นอกจากนี	้การทีเ่รายดึหลกัการ	

ว่าไม่โอนเงินไปใส่บัญชีร่วม	 หรือบัญชี

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซ่ึงเป็นผู ้ดูแลรักษา	 

ยังเป็นการกันไม่ให้คนที่ต้องการมา 

หลอกลวงเรา	สามารถหลอกเอาเงนิจาก

กระเป๋าของเราไปได้โดยง่าย	ด้วยค�าพูด

หวาน	ๆ	ค�าตัดพ้อเพียงไม่กี่ค�า

	 คาถาที่ต้องท่องเอาไว้	คือ	“เงินที่อยู่ในกระเป๋าเราก็ยังเป็น

ของเราอยู่”	เมื่อออกจากกระเป๋าไปแล้ว	ยากที่จะกลับมา	การเลือก

ท�างานก็มีความส�าคัญค่ะ	 ผู้ท่ีคิดจะประกอบธุรกิจส่วนตัว	 หาก 

ยงัไม่แน่ใจว่าธรุกจิจะไปรอดหรือไม่	ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจต้องอยูท่�างาน

เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ประจ�าไปก่อน	 เผ่ือว่าธุรกิจของ 

อีกฝ่ายหนึ่งเกิดมีอันไม่ประสบความส�าเร็จ	 อย่างน้อยก็จะมีรายได้

พอเลี้ยงครอบครัวอยู่

	 ในการจัดสรรงบประมาณ	ต้องมีการประมาณการรายรับ

และรายจ่าย	และไม่ว่าจะจัดสรรอย่างไร	จ�าเป็นต้องจัดสรรเงินออม

และเงินลงทุนไว้เสมอ	เพื่อความมั่นคงของชีวิตในภายภาคหน้า	

	 ในการลงทุนส�าหรับครอบครัว	 เม่ือเริ่มต้นครอบครัวใหม่	

ความสามารถในการรับความเสี่ยงและทัศนคติเก่ียวกับความเสี่ยง 

ที่แต่ละฝ่ายคุ ้นชิน	 จะไม่เหมือนกัน	 ต้องค่อย	 ๆ	 ปรับค่ะ	 

พออยู่ด้วยกันนานเข้า	เงินรวมเป็นกระเป๋าเดียวกัน	ทัศนคติเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงก็จะคล้ายกันไปโดยปริยาย

	 ประเดน็ทีต้่องระวงัหรอืใส่ใจเป็นพเิศษเกีย่วกบัการเงนิของ

คู่สมรส	พอจะสรุปได้ดังนี้

	 -	วัยไม่เกิน	30	ปี	หรือเริ่มสร้างครอบครัวใหม่	ควรมุ่งความ

ส�าคัญไปในการเก็บออมให้มาก	อย่าก่อหนี้สิน	เว้นแต่เป็นหนี้เพื่อที่

อยู่อาศัย	 หรือเพื่อซื้อรถ	 ใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะของตน	 

ไม่ต้องอยากมีนี่มีนั่นตามเพื่อน	โดยเฉพาะเพื่อนที่ยังโสด	ไม่มีภาระ	 

แนะน�าให้จัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย	 เพ่ือให้สามารถบริหารการใช้

จ่ายให้ดีขึ้น

	 -	 วัย	 30-40	 ปี	 หรือเริ่มมีสมาชิกเพ่ิมในครอบครัว	 

หน้าที่การงานเริ่มเจริญก้าวหน้า	 วัยนี้จะเป็นวัยที่พบว่ารายจ่าย 

เพิม่ขึน้เร็ว	และอาจจะเร็วกว่ารายได้	มท้ัีงการจ่ายค่าใช้จ่ายของตนเอง

และลกู	จ่ายผ่อนเงนิกูซ้ือ้บ้านซือ้รถ	มกีารเดนิทางเพือ่เพิม่ประสบการณ์ 

ใหม่	ๆ	ในชีวิต	อยากลองชิมอาหารรสเลิศ	อยากลองนี่ลองนั่น	ฯลฯ	

จึงต้องระวังสภาพคล่องทางการเงิน	 อย่าให้ขาดสภาพคล่อง 

จนเกดิความเดือดร้อน	ก่อนผกูพนัตนเองกบัภาระใด	ๆ 	ให้ตรวจสอบ

กระแสเงินสดของตนเองในแต่ละเดือนก่อน

	 -	 วัย	 40-55	 ปี	 หรือเริ่มอยู่ตัว	 มีความมั่งคั่งสะสม 

ในระดับหนึ่ง	 เริ่มมีสภาพคล่องส่วนเกิน	 วัยนี้จะพบว่า	 อยากม	ี 

“อย่างที่สอง”	 (หวังว่าไม่ใช่คู่คนที่สองนะคะ)	 เช่น	 รถคันที่สอง	 

บ้านหลังที่สอง	 ฯลฯ	 แนะน�าว่าก่อนซื้อหรือผูกพันตัวเองกับสัญญา

ใด	 ๆ	 ให้ถามตัวเองให้ดีว่า	 มีแล้วจะได้ประโยชน์ใช้สอยเต็มที่ไหม	 

มีเวลาใช้ประโยชน์ไหม	 จะดูแลไหวไหม	 ฯลฯ	 หากไม่แน่ใจ	 

ขอแนะน�าว่า	“อย่า”	ผูกพันตัวเองเลยค่ะ

	 -	วยั	55	ปีขึน้ไป	เตรยีมตวัเป็นอสิระจากการท�างานประจ�า	

เป็นอิสระจากลูก	 ๆ	 ท่านจะมีเวลาให้กับคู่สมรสมากขึ้น	 ถ้าไม่รู้ตัว	 

ก็อาจจะพบว่าใช้เงินซื้อของเกินกว่าความสามารถในการใช้	 

กลายเป็นภาระ	 แนะน�าให้ส�ารวจข้าวของที่มีแต่เนิ่น	 ๆ	 อย่ารอจน

เกษยีณแล้ว	จะไม่ทนัค่ะ	หากส�ารวจแล้วกจ็ะได้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ได้ทันเวลา

ข้อมูลจากเพจ	Facebook	:	
Wiwan	Tharahirunchote
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 อนุมัติให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ให้ดำ�รงต�แหน่งศาสตราจารย์ จ�นวน 3 ราย

 อนุมัติการหลอมรวมสถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เป็นสถาบันวิจัยพหุศาสตร ์

	 -	รศ.	นพ.ธเนศ	ชิตาพนารักษ์	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์

	 -	รศ.	พญ.เฟื่องลดา	ทองประเสริฐ	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์

	 -	รศ.	ดร.ชรินทร์	มั่งคั่ง	 	 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

	 ศ.ปฏิบัติ	 ดร.ชรินทร์	 เตชะพันธุ์	 รองอธิการบดี	 ได้น�าเสนอการหลอมรวมสถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเป็นสถาบันวิจัยพหุศาสตร์	โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 ควรพิจารณามอบหมายให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์ของสถาบันร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ในการท�าวิจัย 

และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษา	และควรจัดท�าในลักษณะของ	engagement	based	ด้วย	โดยท�าความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

และหน่วยอุดหนุนทุนวิจัย	 (Program	Management	 Unit:	 PMU)	 ของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ในระดับนโยบายในประเด็นต่าง	ๆ 	ตามที่สถาบันได้ระบุไว้	โดยมีข้อสังเกตว่า	“สถาบันควรให้ความส�าคัญกับการน�าผลงานวิจัยไปประยุกต์

ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง	มากกว่าการมุ่งเน้นจัดท�าวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ”

	 2.	ควรพิจารณาในประเด็นเรื่องอื่น	ๆ 	ที่นอกเหนือจากเรื่อง	novel	tourism	ด้วย	เช่น	ประเด็นด้านการจัดการศึกษาซึ่งองค์ความ

รู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ที่จะมีบทบาทต่อสังคมเป็นอย่างมาก	หรือประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน�้า	ซึ่งมีหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการมาแล้วในระยะหนึ่ง	เป็นต้น

	 มตกิารประชมุสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ครัง้ที	่2/2566	เมือ่วนัเสาร์ที	่25	กุมภาพนัธ์	2566	ทีผ่่านมา	ส�านกังานสภามหาวิทยาลยั 

ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์	www.council.cmu.ac.th	หัวข้อ	 :	ก�าหนดการ/ระเบียบวาระ/สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ซึ่งผู้สนใจ

สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้	ส่วนเนื้อหาในฉบับนี้...	จะขอน�ามาแจ้งเฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น

 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำ�รงต�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จ�นวน 15 ราย 

ต�าแหน่งทางวิชาการ

อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(จ�านวน	8	ราย)

อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์	
(จ�านวน	7	ราย)

คณะแพทยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ส่วนงาน

1
2
1
1
2
1

1
1
3
2

จ�านวน (ราย)

รอบโต๊ะสภา
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รอบโต๊ะสภา 	 3.	 ควรก�าหนดรูปแบบการด�าเนินงานในลักษณะ	 Sandbox	 ให้มีความชัดเจน	 อาทิ	 (1)	 ประเด็นใดที่เป็นปัญหาและอุปสรรค	 

(2)	ทางเลือกที่ต้องการทดลองคืออะไร	และ	(3)	การก�าหนดระยะเวลาในการทดลองต้องชัดเจนและไม่ควรใช้ระยะเวลามากกว่า	6	เดือน	

ถึง	1	ปี	เพื่อพิจารณาว่ารูปแบบการด�าเนินงานที่ทดลองใช้นั้นมีความเหมาะสมกับสถาบันหรือไม่

	 4.	มหาวทิยาลยัอาจพจิารณาจดัเวทเีพือ่ระดมความคิดเหน็ในการก�าหนดโจทย์การวิจยัเชิงพหศุาสตร์ร่วมกนั	รวมทัง้ควรบรูณาการ 

การท�างานร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากภายในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก	 ตลอดจนเปิดพื้นที ่

ภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท�างานเป็นลักษณะวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองด้วย

	 5.	 ควรด�าเนินการวิจัยในประเด็นเก่ียวกับช่องว่างระหว่างวัย	 (Intergenerational	 Gap)	 พร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรการเรียน 

การสอนภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดความยั่งยืน	(Sustainability)

	 6.	ควรเก็บรวบรวมฐานข้อมูลและงานวิจัยที่ผ่านมาของทั้ง	2	สถาบันที่จะถูกควบรวมเป็นสถาบันวิจัยพหุศาสตร์	โดยจัดเก็บเป็น	

database	ที่ส�าคัญของสถาบันแห่งใหม่ด้วย

	 7.	 ควรให้คณะกรรมการอ�านวยการประจ�าสถาบันวิจัยพิจารณาว่า	 มีความจ�าเป็นจะขอยกเว้นกฎระเบียบใดบ้างที่เป็นอุปสรรค

ต่อการบริหารงานของสถาบัน	และให้น�าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป	

     	โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ	ดังนี้

	 1.	อนุมัติการควบรวมสถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ตามที่เสนอ

	 2.	ให้ความเห็นชอบการใช้ชื่อ	“สถาบันวิจัยพหุศาสตร์	(Multidisciplinary	Research	Institute:	MRI)	ตามที่เสนอ

	 3.	อนุมัติก�าหนดขนาดของสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ให้เป็นส่วนงานขนาดใหญ่	ระดับ	3	และให้มีต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการได้ไม่เกิน	

3	ต�าแหน่ง	ตามที่เสนอ

	 4.	 ให้ความเห็นชอบใช้รูปแบบการบริหารหน่วยงานภายในแบบ	Sandbox	กับภาระงานตามพันธกิจและทิศทางการด�าเนินงาน

ของสถาบันวิจัยพหุศาสตร์	ตามที่เสนอ

	 5.	อนมุตัร่ิางประกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทีเ่กีย่วข้องกบัการควบรวมสถาบนัวจิยัสงัคมและสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นสถาบันวิจัยพหุศาสตร์	ตามที่เสนอ	ดังนี้

	 	 5.1	 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	 การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 ....	 และให้

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

	 	 5.2	ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เรื่อง	การโอนทรัพย์สิน	หนี้สิน	และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	....

	 	 5.3	ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เรื่อง	การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น	(ฉบับที่	13)	พ.ศ.	....

	 	 5.4	 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	 การแบ่งงานในส�านักงานส่วนงานวิชาการและส�านักงาน	 ส่วนงานอื่น	 ๆ	 

(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	....

	 6.	 อนุมัติในหลักการในการออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	 ก�าหนดขนาดของส่วนงานจ�านวนต�าแหน่งรองคณบด	ี 

รองผูอ้�านวยการ	และผู้ช่วยคณบด	ี(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	....	เมือ่ประกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เรือ่ง	การจดัตัง้ส่วนงานของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	 ....	มีผลใช้บังคับแล้ว	 (นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)	 ให้มหาวิทยาลัยเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

ประกาศฯ	เรื่อง	ก�าหนดขนาดของส่วนงาน	จ�านวนต�าแหน่งรองคณบดี	รองผู้อ�านวยการ	และผู้ช่วยคณบดี	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	....	เพื่อใช้บังคับ

ต่อไป

 แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (25 กันยายน 2565 – 24 กันยายน 2569) ของคณบดำีคณะวิจิตรศิลป์

 รศ.	ดร.สุกรี	เกษรเกศรา	คณบดีคณะวิจิตรศิลป์	ได้น�าเสนอแผนปฏิบัติงานระยะ	4	ปี	ต่อสภามหาวิทยาลัย	ที่ประชุมได้พิจารณา
และรับทราบแผนฯ	โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 1.	ยุทธศาสตร์ที่	3	:	ล้านนาสร้างสรรค์และศิลปะร่วมสมัย	คณะอาจพิจารณาถึงการน�าศิลปะเข้าไปประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้าง	soft	power	ภายในโรงพยาบาล	เช่น	การสร้างสรรค์ภาพวาด	ภาพพิมพ์	และของตกแต่งต่าง	ๆ	ภายในห้องพักผู้ป่วย	เป็นต้น	ซึ่งถือ
เป็นการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างมากและเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างพื้นที่ท�างานร่วมกันระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา	
หากคณะสามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม	ก็จะเป็นการบรรลุผลส�าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่คณะได้ก�าหนดไว้
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	 2.	 คณะควรมีการเชื่อมโยงภูมิปัญญาทาง
ด้านศิลปะเข้ากับผลิตภัณฑ์ทั้งด้านหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรม	 เพื่อสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ของคณะ	
และเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นท่ีเป็นแนวทางของ
มหาวิทยาลัยในเรื่อง	creative	 lanna	รวมถึงการ
สร้างนวัตกรรมทางศิลปะสู่การสร้างรายได้ในเชิง
พาณิชย์ต่อไป
	 3.	การมุ่งเน้นด้าน	digital	art	อาจก�าหนด
โดยให้มีการเรียนการสอน	 การท�าวิจัย	 และการ
ผลิตผลงานทางด้าน	 digital	 art	 ให้เป็นเป้าหมาย
หนึ่งของแผนยุทธศาสตร์	และหากสามารถผลักดัน
ให้เร่ืองน้ีให้กลายเป็นจุดเด่นของคณะได้	กจ็ะเป็นการ
ยกระดับให้แก่คณะได้อีกทางหนึ่ง

	 4.	 คณะควรสร้างผลงานทางด้านศิลปะที่เหมาะสมและลงตัวกับเทคโนโลยี	 และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในโลกยุค
ดจิทิลั	รวมถงึการพฒันาเทคนคิขัน้สงูส�าหรบังานศลิปะ	เพือ่ขยายขอบเขตทางความคิดและจนิตนาการ	และเพ่ือจดุประกายทางปัญญาของ
การแสดงออกทางศิลปะ	ภายใต้เสรีภาพและขอบเขตที่เหมาะสม
	 5.	 หากคณะสามารถก�าหนดตัวชี้วัด	 (KPI)	 ที่มีความชัดเจน	 โดยแบ่งเป็นตัวชี้วัดผลน�า	 (Leading	 KPI)	 และตัวชี้วัดผลตาม	 
(Lagging	KPI)	ได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ก็จะท�าให้แนวทางการบริหารงานและการขับเคลื่อนคณะ	เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ประสบผลส�าเร็จได้	 รวมทั้งยังจะส่งผลให้ทิศทางในการพัฒนาการบริหารให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	
(EdPEx)	ของคณะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย
	 6.	การด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศไทย	โดยกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	
ได้มีนโยบายในการเปลี่ยนสถานะของวิทยาลัยเพาะช่าง	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 และจะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
ที่ใช้ชื่อเรียกว่า	“มหาศิลปาลัย”	โดยจะรวมสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะหลายแห่งเข้าไว้ด้วยกัน	และวิทยาลัยเพาะช่างจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งในมหาศิลปาลัยด้วย	 เป็นการสร้างสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะของ	 soft	 power	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงคุณค่าต่อไป	รวมถึงการผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมใหม่	ๆ	 เพื่อท�าให้เกิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	รวมทั้งประเทศไทยยังขาดบุคคลที่ท�าหน้าที่ในการบริหารวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ซึ่งมหาศิลปาลัยจะมุ่งเน้นและ
บ่มเพาะนักบริหารวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง	 นอกจากนี้	 มหาศิลปาลัยจะผลักดันให้มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา 
ผสมผสานร่วมกับศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย
	 ทั้งนี	้ร่างกฎหมายที่อยูร่ะหว่างจดัท�าได้พจิารณาถงึโครงสร้างของสถาบนัและบคุลากรของมหาศลิปาลยัที่จะจดัตั้งขึน้	โดยมคีวาม
แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป	กล่าวคือ	ชื่อเรียกต�าแหน่งคณบดี	อาจใช้ชื่อเรียกว่า	“ศิลปาบดี”	ชื่อเรียกต�าแหน่งอธิการบดี	 จะใช้ 
ชื่อเรียกว่า	“ศิลปาธิการบดี”	รวมถึงชื่อเรียกต�าแหน่งทางวิชาการ	จะใช้เป็น	“ผู้ช่วยศิลาปาจารย์”	“รองศิลปาจารย์”	และ	“ศิลปาจารย์”	
ซึ่งเป็น	track	ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม	โดยจะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม	(Innovation)	มากกว่าการท�าวิจัยและผลงานทางวิชาการ	และผลัก
ดันให้ศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่ในระดับภูมิภาค	ระดับประเทศ	และระดับนานาชาติ	รวมทั้งมหาศิลปาลัยยังมีอ�านาจในการแต่งตั้งบุคคลที่มี
ความรู้ทางด้านศิลปะให้สามารถจัดตั้ง	 “ศิลปาศรม”	 โดยมีลักษณะคล้าย	 sandbox	 เพ่ือจัดการเรียนการสอนและบ่มเพาะลูกศิษย ์
ของตนเองได้ด้วย
	 จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้สามารถน�าไปสู่แนวคิดที่นอกเหนือจากคุณค่าทางศิลปะแล้วนั้น	ยังจะต้องพิจารณาถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่งานทางด้านศิลปะ	 เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่	 รวมถึงการพิจารณาถึงชื่อเสียงและจุดเด่นของ 
คณะวิจิตรศิลป์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาทางด้านศิลปะแห่งอื่นอย่างชัดเจน	เพื่อให้
มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะตัว	 นอกจากนี้	 การบริหารงานศิลปะที่แต่เดิมใช้วิธีการจัดแสดงผลงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 
คณะอาจมีการพจิารณาถึงรูปแบบและวธิกีารใหม่	ๆ	 ในการน�าเสนอผลงานทางด้านศิลปะทีเ่หมาะสมกบับรบิทของโลกยคุปัจจบุนัเพิม่มากขึน้	 
เพื่อให้เป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติต่อไป	

 ให้ความเห็นชอบการเปิดำสอนหลักสูตร (ขั้นตอนที่ 1) จ�นวน 3 หลักสูตร ไดำ้แก่
 1.	หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 โดยให้จดัท�ารายละเอยีดของหลกัสูตร	 
(ข้ันตอนที	่2)	เสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณาต่อไป	



	 จากที่ผมได้มีโอกาสเดินเที่ยวชมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ	ครั้งที่	27	ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง

ประเทศไทย	(PUBAT)	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	ในช่วงที่ผ่านมานั้น	ท�าให้เห็นว่ามีหนังสือที่น่าสนใจจ�านวนมาก	และได้พบหนังสือ	

“How	 to	 Avoid	 a	 Climate	 Disaster:	 The	 Solutions	We	Have	 and	 the	 Breakthroughs	We	Need”	 ของ	 Bill	 Gates	 

ซึ่งเป็นหนังสือที่น่าสนใจและน่าจะน�ามาเล่าสู่กันฟัง	เพื่อเป็นข้อคิดดี	ๆ	โดย	Bill	Gates	ได้ให้ข้อคิดถึงวิธีการที่จะท�าให้มนุษยชาติสามารถ

รอดพ้นจากวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	ซึ่งประกอบไปด้วย	3	ปัจจัย	ดังนี้

 1. การจัดท�านโยบายสาธารณะที่ให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม	โดยรัฐบาลของทุกประเทศจะ

ต้องมีความรู้ความเข้าใจ	และตระหนักถึงวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลก	การด�าเนิน

นโยบายในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะต้องเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 2. การแสวงหาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเทคโนโลยีที่ทั่วโลก

ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นต้นตอที่ส�าคัญที่ท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อน

 3. เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ส�าคัญ คือ	 (1)	 จะต้องเป็นเทคโนโลยีที่มี

ศักยภาพมากกว่าเดิม	(2)	ต้องมีราคาที่ต�่ากว่าเทคโนโลยีรูปแบบเดิม	และ	(3)	จะต้องใช้งานได้โดยง่ายและไม่

ซับซ้อน					

  โดย... ศ. (เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7เรื่องน่ารู้

How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions 
We Have and the Breakthroughs We Need

ข้อคิดของนายกสภามหาวิทยาลัย

ที่ได้จากหนังสือ

 อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของส�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำังนี้

	 1.	อนมุตักิารจดัตัง้	“ฝ่ายความมัง่คงปลอดภัยไซเบอร์”	เป็นหน่วยงานใหม่ในส�านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ	ตามท่ีเสนอ
	 2.	อนมุตักิารเปลีย่นชือ่	“ฝ่ายเทคโนโลยดีจิทิลัและสือ่สมยัใหม่”	เป็น	“ฝ่ายส่งมอบเทคโนโลยแีละโซลชัูน”	ตามท่ีเสนอ

	 2.	หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ	และหลกัสตูรวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาสตาร์ทอพัและการจดัการนวตักรรม	บณัฑติวทิยาลยั	
โดยให้จดัท�ารายละเอยีดของหลกัสูตร	(ขัน้ตอนที	่2)	เสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาต่อไป	ซ่ึงท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัมข้ีอคดิเหน็และข้อเสนอ
แนะทีส่�าคญั	ดงันี้
	 -	ควรจดัท�าหลกัสูตรโดยแบ่งออกเป็น	 2	 รปูแบบเพือ่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละกลุม่เป้าหมาย	 คอื	 (1)	กลุม่ทีส่นใจศกึษาต่อ 
ในหลกัสตูรเพือ่ท�าธรุกจิและต่อยอดสูก่ารจัดตัง้สตาร์ทอพั	และ	(2)	กลุม่ทีส่นใจเข้าศกึษาต่อในหลกัสตูรเพือ่น�าองค์ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในกระบวนการ
ท�างานขององค์กร	เช่น	บคุคลทีท่�างานเกีย่วกบันวตักรรมเชงินโยบายและการจดัการนวตักรรม	(Innovation	Policy	–	Innovation	Management)	
เป็นต้น	ซึง่ทัง้สองกลุม่เป้าหมายมคีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนัโดยสิน้เชงิทัง้ในแง่ขององค์ความรูท้างด้านวิชาการและทกัษะท่ีต้องการน�าไปใช้ประโยชน์
	 -	ควรเพิม่เตมิเนือ้หาเรือ่งจรยิธรรมและจรรยาบรรณเข้าไปในหลกัสตูรด้วย
	 -	ควรแสวงหาผูท้ีม่ปีระสบการณ์และเป็นผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ทางด้านธรุกิจเข้ามาร่วมเป็นพีเ่ลีย้ง	(Mentor)	และอาจารย์ผู้สอน	โดยที่
รูปแบบการสอนจะต้องเป็นลกัษณะการน�ากรณศีกึษาปัญหาทางด้านธรุกิจท่ีเกิดข้ึนจรงิมาใช้ในการเรยีน	(Problem	Based)	ท้ังนี	้ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละ
ความสามารถส�าเรจ็การศึกษาขัน้สงูกบัผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ทางธรุกิจไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนกลุม่เดยีวกันก็ได้
	 -	ควรจดัท�าหลักสตูรประกาศนยีบตัรระยะสัน้	 (1	 ปี)	ส�าหรบักลุม่คนทีต้่องการน�าความรูไ้ปต่อยอดทางธรุกจิและผลกัดนัไปสูก่ารจัดตัง้
บรษิทัสตาร์ทอพั	แต่ยงัขาดองค์ความรู้ว่าจะต้องด�าเนนิการอย่างไร
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาคารยุทธศาสตร ช้ัน 4 เลขท่ี 239
ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200 
โทรศัพท : 0-5394-2630, 0-5394-3674 
โทรสาร : 0-5394-3028

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 : การประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การบริหารงานของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
โดยมี ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานฯ ซึ่งเป็นการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม
อาวุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 : รศ. ดร.อภิชาต โสภาแดง 
และ อ. ดร.ทินกร ปงธิยา ผู้แทนหลักสูตร ได้ชี้แจงเกี่ยว
กบัการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ และหลกัสตูร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสตาร์ทอัพและการ
จัดการนวัตกรรม (ขั้นตอนที่ 1) บัณฑิตวิทยาลัย

 วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2566 : ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก น�าทีมโดย ผศ. ดร.ภาณุ พุทธวงศ์  
รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานการด�าเนินงานของส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยมี ผศ. ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย นายทนงศกัดิ ์ เชือ้เจ็ดตน หวัหน้าส�านกังานสภามหาวทิยาลยั และทมีงานส�านกังานสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ให้การต้อนรบั  
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์

 วนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2566 : 
รศ. ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ และ  
รศ. ดร.สุมาวลี จินดาพล ผูแ้ทนหลกัสตูร 
ได้ชีแ้จงเกีย่วกบัการเปิดหลกัสตูรวทิยา-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 
(ขัน้ตอนที ่1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2566 : 
รศ. ดร.สุกรี เกษรเกศรา คณบดี 
คณะวจิติรศลิป์ พร้อมทมีผูบ้รหิารคณะ
ได้น�าเสนอแผนปฏบัิตงิานระยะ 4 ปี  
(25 กนัยายน 2565 – 24 กนัยายน 
2569) ต่อสภามหาวิทยาลยั


